



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๖/ว.๘๖๘๘

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง “Clinical Research from basic to practical points”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
- ๔. ใบ Pay-in จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง “Clinical Research from basic to practical points” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๗ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและสถิติเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ทางวิชาการด้านระบาดวิทยาและเวชปฏิบัติอิงหลักฐานไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนเพื่อนร่วมงานต่อไป รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

บุคลากรทั่วไป	นักศึกษา ชำระเงินสด ลด ๑๐%
ตลอด Course ๑๐,๐๐๐ บาท	ตลอด Course ๙,๐๐๐ บาท
รายวัน วันละ ๓,๐๐๐ บาท	รายวัน วันละ ๒,๗๐๐ บาท

อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจกรุณากรอรายละเอียดใบสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณาน บุญเลิศกุล, คุณสุพรรณ ตุ่มเพชร, คุณกณฐมณี กอดแก้ว, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒, ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ชัยชिर ชุขการ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

